



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๒๕๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและ/หรือการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนด ในกรณีที่มีคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. วันสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

สัมภาษณ์วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สายสี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
 ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	คณะ
๑	นางสาว ชชนิกานต์ อมรไผ่มงคล	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๒	นางสาว ฐิติรัตน์ สุพร	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๓	นาย วิโรจน์ แซ่ม้า	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
๔	นางสาว สุพรรณษา รังยาว	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
๕	นางสาว เพลงพิน พงศ์พิมล	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
๖	นางสาว อริสรา มิตตา	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์
๗	นางสาว พัชรภา เมืองมาหล้า	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘	นางสาว มติวรรณ ครองความล้ำเลิศ	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์
๙	นางสาว ญัฐนิชา วงษ์วิศกุลชัย	สังคมศึกษา	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐	นาย อชิตพล มั่นเจริญ	สังคมศึกษา	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑	นางสาว อารี พื่อแอะ	การศึกษาปฐมวัย	ครุศาสตร์
๑๒	นางสาว ชนิภรณ์ กุมูลิ	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๑๓	นางสาว สุวิมล กุศลหิรัญ	การเมืองการปกครอง	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔	นางสาว อำพร ศักดิ์ศรพนาสิทธิ์	การประถมศึกษา	ครุศาสตร์
๑๕	นางสาว กัลยกร กาวิน	พยาบาล	พยาบาลศาสตร์

